



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 8 ธันวาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. เดินหน้ายกระดับมาตรฐานแปลงใหญ่ พุ่งเป้าถึงเทคโนโลยี-นวัตกรรม..	แนวหน้า
2. ตั้งคณะทำงานแก้ยางพารา ด้าน"พาณิชย์"เร่งสงนน้ำมันปาล์มล้นสต็อก	ไทยรัฐ
3. ไทยพร้อมจัดประชุม'BIMSTEC' ปลุกดันความร่วมมือภาคเกษตร	แนวหน้า
4. ภาพข่าว: ฟันฟูผู้ประสบภัย	สยามรัฐ
5. กนป.สั่งลดสต็อกปาร์มแก้ปัญหาราคาตกต่ำ	กรุงเทพธุรกิจ
6. คอลัมน์ เคียงข่าว: เข้าใจตามนี้ นะ!	กรุงเทพธุรกิจ
7. ลุยคัยที่มาหวานเพชร-นาฬิกาหรุ ปชช.เรียกป้อมแจวเรือ3คดีใหญ่เช็กบิลทักษิณ	สยามรัฐ
8. 'สมคิด' คุมเบ็ดเสร็จ จับตาเกษตร พลังงาน อุตฯ หัวหอกดันเศรษฐกิจ ปี 2561	มติชน
9. "ประยุทธ์"แก้ตัวใหม่ล่องใต้อีกรอบ จัดเต็มไม่ยอมให้พลาด!!	ผู้จัดการรายวัน
10. ภาพข่าว: รมว.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมความพร้อมอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา	ไทยโพสต์
11. เร่งรับมือภัยแล้งแก่น้ำท่วม รมช.เกษตรฯ มอบนโยบายหน่วยงาน	โพสต์ทูเดย์
12. คอลัมน์ เลาะรั้วเกษตร: จากฟอเมือง ถึงเจ้ากระทรวงเกษตร	แนวหน้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัวข้อ : เดินหน้ายกระดับมาตรฐานแปลงใหญ่ พุ่งเป้าดึงเทคโนโลยี-นวัตกรรมร่วมพัฒนาสู่เกษตร4.0

วันที่ : พุธที่ 7 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 13377 หน้า : 8(บน)

เดินหน้ายกระดับมาตรฐานแปลงใหญ่

● พุ่งเป้าดึงเทคโนโลยี-นวัตกรรมร่วมพัฒนาสู่เกษตร4.0

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯได้ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 มีแปลงใหญ่รวมทั้งสิ้น 2,535 แปลง พื้นที่ 3.38 ล้านไร่ เกษตรกรเข้าร่วม 249,106 ราย 78 สินค้า ซึ่ง สศก. ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและผู้จัดการแปลงใน 28 จังหวัด พบว่าแปลงปี 2559 ซึ่งดำเนินการเป็นปีที่ 2 เกษตรกรมีรายได้แล้วจากกลุ่มสินค้า ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,211-1,749 บาทต่อไร่

สำหรับการพัฒนาเกษตรกร พบว่า มีเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น Smart farmer 16,716 ราย เกษตรกรได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 36,865 ราย และแปลงใหญ่ร้อยละ 73 มีการพัฒนาเกษตรกรเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการแปลง ซึ่งเกิดจากการส่งเสริมให้ความรู้จากหน่วยงานในด้านต่างๆ ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าปัจจัยการผลิต เช่น ค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ย และค่าสารเคมีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรร้อยละ 95 พอใจต่อโครงการ เพราะมีการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผล

ให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับแปลงใหม่ที่เริ่มดำเนินการในปี 2560 เริ่มเห็นผลแล้วเช่นกัน ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรด้านการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต เช่น ส่งเสริมให้รวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้พันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ โดยกลุ่มสินค้า ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,045-1,643 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 83 มีความพึงพอใจต่อโครงการ เพราะทำให้สามารถจัดการปลูกและมีรายได้เพิ่ม รวมทั้งทำให้มีประสิทธิภาพในการรวมกลุ่มเพื่อผลิตและการตลาด

ทั้งนี้ ปี 2561 กำหนดให้เป็นปีแห่งการยกระดับคน การบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่เกษตร 4.0 ดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ดังกล่าว มุ่งเน้นให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือเกษตรแม่นยำ และเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในการบริหารจัดการ การน้อมนำศาสตร์พระราชาทฤษฎีใหม่ สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรกร



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ฉบับที่ : 21871 หน้า : 8(บน)

หัวข้อ : ตั้งคณะทำงานแก้ยางพารา ด้าน"พาณิชย์"เร่งสงนน้ำมันปาล์มล้นสต็อก

ตั้งคณะทำงานแก้ยางพารา

● ก้าน "พาณิชย์" เร่งสงนน้ำมันปาล์มล้นสต็อก

เกษตรฯตั้งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาราคายางพาราคต่ำ "ลิกษณ์" ยันยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจไม่ใช่การเมือง ขณะที่ชาวสวนยางจี้รัฐตั้งกองทุนสวัสดิการอุ้มคนกรีดยางครอบครัวละ 3,000 บาท ด้านกระทรวงพาณิชย์ ดันแก้ราคาปาล์มตกต่ำ

นายลิกษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเกษตรกรชาวสวนยางนำโดยนายสุนทร รักรักษ์รงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้และเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยท.) ว่าตัวแทนชาวสวนยางได้เสนอแนวทางการปฏิรูปยางพาราไทย 3 ประเด็นหลัก คือ 1. ขอให้มีส่วนแทนชาวสวนยางมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลเรื่องยางพาราร่วมกับคณะกรรมการด้านยางระดับสูงขึ้นไปอาทิการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เป็นต้น ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯจึงเตรียมแต่งตั้งนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหายางพารา โดยให้สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางเสนอรายชื่อผู้ที่จะมาร่วมในคณะทำงานด้วย

2. ขอให้ตัวแทนชาวสวนยางเข้าไปมีส่วนร่วมเสนอกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของ กยท.เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย และ 3. ขอให้มีการปรับระเบียบภายใน กยท.เช่น พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 49 (5) ระบุว่าให้นำเงินค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกยางพารา (เงินเชสต์) ไม่เกิน 7% เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง โดยแก้ไขให้ชาวสวนยางที่สมัครใจสามารถจ่ายเงินเป็นสวัสดิการแก่ตัวเองได้ด้วย

"ส่วนต้นเหตุปัญหาราคายางพาราคต่ำในปัจจุบัน ตนขออนุญาตไม่ตอบ เพราะไม่อยากให้มองว่า

ยางพาราเป็นพืชทางการเมืองอยากให้มองยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจมากกว่า"

นายสุนทรกล่าวว่า ชาวสวนยางต้องการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยางขึ้นในลักษณะสังคมสวัสดิการรูปแบบสมัครใจจ่ายเงินสมทบ โดยให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่คนกรีดยางครัวเรือนละ 3,000 บาททันทีเพื่อเยียวยาจากวิกฤติราคายางพาราคต่ำ โดยเกษตรกรชาวสวนยางมีมติกันว่าจะจ่ายสมทบวันละ 1 บาทต่อคน ปัจจุบันมีเกษตรกรชาวสวนยางทั้งหมด 1.6 ล้านครัวเรือน ถ้ามีผู้สมัครใจประมาณ 1 ล้านครัวเรือน หากดำเนินการภายใน 1 ปีจะมีเงินสมทบกองทุนสวัสดิการฯ 365 ล้านบาท จากแต่เดิมต้องรอเกิดภัยพิบัติหรือเกษตรกรเสียชีวิตก่อน กยท.ถึงจ่ายเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท

ด้านนายบุญฤทธิ์ กัญญามิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า สืบต่าห์นี้กระทรวงพาณิชย์จะจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ซึ่งมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์เป็นประธานเพื่อหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มล้นสต็อกที่ปัจจุบันมีมากถึง 519,000 ตัน เบื้องต้นจะใช้มาตรการผลักดันทั้งการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบและกระตุ้นการใช้น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศ สำหรับในการหรือนั้นจะเชิญตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และกรมธุรกิจพลังงาน มาหารือถึงผลผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มและปริมาณความเหมาะสมของการใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งหากมีการนำไปใช้มากขึ้นจะส่งผลทำให้ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือในตลาดลดน้อยลง หรือดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบออกจากสต็อก และจะช่วยทำให้ราคาสปาล์มดิบที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้น

"ส่วนการเร่งรัดการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบขณะนี้ได้ให้อำนาจการสำนักงานส่งเสริมการค้า

ในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) รวบรวมตลาดในการส่งออกน้ำมันปาล์มเสนอเข้ามาที่กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งขณะนี้กำลังเสนอตลาดส่งออกน้ำมันปาล์มดิบทยอยเข้ามาอยู่"

สำหรับผลผลิตปาล์มน้ำมันปี 2560 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดจะมีปริมาณ 18.50 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 18.21% จากปี 2559 เพราะการเพิ่มขึ้นของเนื้อที่การปลูกปาล์มและผลผลิตต่อไร่ ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณน้ำฝนมากขึ้น และเกษตรกรดูแลดีใส่ปุ๋ยมากขึ้น ล่าสุดราคาผลปาล์มน้ำมัน (18%) กิโลกรัม (กก.) ละ 3.20-3.60 บาท และน้ำมันปาล์มดิบ กก.ละ 19.00-19.25 บาท ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบมาเลเซีย กก.ละ 19.99 บาท

"ราคาสปาล์มสด และน้ำมันปาล์มดิบมีแนวโน้มลดลงนับตั้งแต่เดือน ก.พ.เป็นต้นมาเป็นผลสืบเนื่องจากปริมาณผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มดิบมีมาก ประกอบกับโรงกลั่นมีสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือมากกว่าความต้องการใช้ในแต่ละเดือนรวมทั้งภาวะการค้าน้ำมันปาล์มขาดตลาดทำให้ปริมาณการส่งน้ำมันปาล์มจากโรงงานสกัดลดลง และซื้อราคาลดต่ำลง ส่งผลถึงผลปาล์มสดด้วย"



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ฉบับที่ : 13378 หน้า : 8(บน)

หัวข้อ : ไทยพร้อมจัดประชุม'BIMSTEC' ผลักดันความร่วมมือภาคเกษตร 7ชาติเอเชียใต้-ตะวันออกเฉียงใต้

ไทยพร้อมจัดประชุม'BIMSTEC'

■ ผลักดันความร่วมมือภาคเกษตร ■ 7ชาติเอเชียใต้-ตะวันออกเฉียงใต้

นายสรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือทางการเกษตรของ BIMSTEC ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม ที่ จ.เชียงใหม่ โดยการประชุมครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ที่เชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าด้วยกัน 7 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย เพื่อติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือในด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตร การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาคเกษตร

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกต่างๆ และยังเป็นการเน้นย้ำความตั้งใจในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกบรรลุเป้าหมายและเจตนารมณ์พื้นฐานของ 'BIMSTEC' ในฐานะเจ้าภาพ ไทยจะเร่งรัดประเทศสมาชิกให้ดำเนินงานตามแผนความร่วมมือที่ได้ตกลงกันไว้ โดยเฉพาะแผนงานโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรของ BIMSTEC ทั้ง 8 โครงการ เช่น โครงการ Food Security Information

System and Networks ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างโครงข่ายข้อมูลสารสนเทศในด้านความมั่นคงอาหาร ในภูมิภาค โครงการ Human Resources Development in Agriculture เพื่อพัฒนาบุคลากรในโครงการที่ฝ่ายไทยสนใจ เช่น เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้ง การผลิตแพะและแกะโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีสำรวจดิน การใช้ชีววิธีในการควบคุมศัตรูพืช และโครงการ Development of Seed Sector เพื่อพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

นอกจากนี้ ในช่วงปี 2556-2559 ไทยกับประเทศสมาชิก BIMSTEC มีมูลค่าการค้าระหว่างกันเฉลี่ย 17,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ/ปี โดยไทยมีมูลค่าการส่งออกไปยังภูมิภาคนี้ประมาณ 10,791 ล้านดอลลาร์สหรัฐ/ปี และมีมูลค่าการนำเข้าเฉลี่ย 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ/ปี สำหรับการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและสมาชิก BIMSTEC ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มีการค้าสินค้าเกษตร เฉลี่ยประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ/ปี โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าคิดเป็นร้อยละ 1.4/ปี สินค้าเกษตรที่ไทยส่งออกไปยังสมาชิก BIMSTEC ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารแปรรูป น้ำตาล อาหารทะเลแปรรูป รวมถึงผลไม้ต่างๆ และสินค้าเกษตรที่ไทยนำเข้าจากภูมิภาคนี้ ได้แก่ ปลาทะเลแช่แข็ง เครื่องเทศ เมล็ดพืช และผักสำหรับบริโภค



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
หัวข้อ : ภาพข่าว: ฟันฟู้ประสบภัย

วันที่ : ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560
ฉบับที่ : 23596 หน้า : 8(บนขวา)



ฟันฟู้ประสบภัย...ดร. วินะโรจน์ ทรัพย์สงสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อมด้วยนายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการ สศก. และคณะ ลงพื้นที่พบปะประชาชนอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประสบอุทกภัยยาวนานกว่า 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 จนมาถึงปัจจุบัน พร้อมมอบถุงยังชีพ ตามโครงการเกษตรอาสา ร่วมใจฟันฟู้ประสบภัยหลังน้ำลดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : กนป.สั่งลดสต็อกปาล์มแก้ปัญหาาราคาตกต่ำ

วันที่ : ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 10669 หน้า : 16(ล่าง), 13

กนป.สั่งลดสต็อกปาล์มแก้ปัญหาาราคาตกต่ำ

กรุงเทพธุรกิจ • กนป.สั่งลดสต็อกปาล์มดิบเดือนละ 2 แสนตัน ดันส่งออกเพิ่มเดือนละ 1 แสนตัน พร้อมให้กระทรวงพลังงานเพิ่มปริมาณการใช้เป็นส่วนผสมไบโอดีเซลอีก 1 แสนตัน เร่งชงแนวทางเข้า ครม.ในสัปดาห์หน้า คาดราคาผลปาล์มขยับไปอยู่ระดับ 3.80 บาท/กก.ภายใน 2 เดือน

จากสภาพปัญหาการปรับตัวลดลงอย่าง ต่อเนื่อง จนมีเกษตรกรบางกลุ่มออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลร่วมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขพร้อมระบุว่าหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อาจนำไปสู่การออกมาประท้วงได้นั้น

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ

(กนป.) ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้ รับมอบหมายเป็นประธานการประชุม แทนพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีว่าที่ประมุข มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการราคาปาล์มน้ำมันโดยจะเพิ่มเป้าหมายการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ จากปัจจุบันส่งออกประมาณเดือนละ 60,000ตัน เพิ่มเป็น 100,000 ตันต่อเดือน และให้กระทรวงพลังงานนำไปบริหารจัดการเพิ่มปริมาณการใช้เป็นพลังงานทดแทนไบโอดีเซลอีกเดือนละ 1 แสนตัน

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวจะช่วยลดน้ำมันปาล์มสต็อกลงเดือนละ 200,000 ตัน จากสต็อกที่มีอยู่ในขณะนี้ประมาณ 500,000 ตัน ภายใน

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

กนป.

1- 2เดือนนี้ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำข้อสรุปที่ชัดเจนภายในวันที่ 11ธ.ค.นี้เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเร็วที่สุด

“เมื่อตั้งสต็อกน้ำมันปาล์มออกไปเดือนละ 200,000 ตัน จะช่วยให้ราคาผลปาล์มดิบขยับขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 3.40-3.50บาท ไปถึงราคาเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่กิโลกรัมละ 3.80บาทได้ ซึ่งจะต้องเห็นผลภายใน 2เดือนนี้ โดยรัฐบาลตั้งใจจะทำให้ราคาปาล์มน้ำมันขยับขึ้นโดยเร็วที่สุด และต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งในปีนี้มีปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันมีจำนวนมากกว่าปกติ ทำให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นตามไปด้วย สำหรับตลาดส่งออกในขณะนี้คือจีนและอินเดีย อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์เร่งหาลาดน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มเติม”นายสนธิรัตน์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ตัวแทนภาคเอกชนที่ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเพิ่มปริมาณการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบได้ถึง 100,000ตันแต่ปัจจุบันติดขัดปัญหาเรื่องเรือและรถขนถ่ายที่จะใช้ขนส่งน้ำมันปาล์มดิบ

โดยนายสมคิดได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนจะได้เร่งผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์ม

ดิบให้ได้ 100,000 ตันภายในสิ้นปีนี้ ขณะที่ในส่วนของการทรวงพลังงานที่รับไปบริหารจัดการน้ำมันปาล์มดิบอีก 100,000 ตันนั้นยังมีทั้งแนวทางการใช้ทำไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น และการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า กระบี่ ซึ่งกระทรวงพลังงานจะไปทำรายละเอียดที่ชัดเจนต่อไป โดยสต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่ประมาณ 250,000ตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รายงานราคาปาล์มน้ำมัน ณ จุดรับซื้อหรือตลาดสำคัญประจำวัน ที่ 7 ธ.ค.พบว่า ที่ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่มีราคา รับซื้ออยู่ที่ 3.10 บาท/กิโลกรัม ส่วนที่บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์มจำกัด จ.สุราษฎร์ธานีมีราคา รับซื้อที่ 3.10 บาท/กิโลกรัม ลดลงจากวันที่ผ่านมาก็คือ 3.20 บาท/กิโลกรัม



เข้าใจตามนี้ นะ!

ความหวังเล็กๆ ของเกษตรกรว่า นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะใช้ความรู้ความสามารถที่มีมาแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรได้ ทำให้ชาวสวนยางภาคใต้ 16 จังหวัด เป็นกลุ่มแรกที่เข้าพบ คัดเดากันไป



ต่างๆ นานาว่า ครานี้ต้องหารือเรื่องราคายางที่กำลังตกต่ำแน่นอน

แต่ที่ไหนได้ กลับหารือเพื่อหาแนวทางปฏิรูปเกษตรกร องค์กร และเตรียมแต่งตั้ง นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ที่กำลังจะได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ในเร็ววันนี้ เป็นประธานคณะทำงานร่วมกับเกษตรกรฯ เพื่อร่วมแก้ปัญหาราคายาง แทน

ผู้สื่อข่าวถามว่า “การเข้ามารับตำแหน่งของท่าน รู้ปัญหาเกี่ยวกับราคายางร่วงหรือยัง ว่าเกิดจากปัจจัยภายนอก ภายในประเทศ หรือปัญหาการเมือง”

นายลักษณ์ตอบว่า “เรื่องของปัญหาราคายางพาราขณะนี้ขออนุญาตไม่ตอบ เพราะไม่อยากให้ยางพาราเป็นพืชทางการเมือง อยากให้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจ”

เธออคะท่าน หวังว่า ครม.ประยุทธ์ 5 จะเข้าใจกันตามนี้นะ...!!

ลุยค้ายี่มาแหวนเพชร-นาฬิกาหรู

ปปช.เรียกป้อมแจว

เรือ3คดีใหญ่ เช็กบิลทักษิณ

แหวนเพชร-นาฬิกาหรูบานไม่หุบ! “บิ๊กป้อม” ล่องหนโคตประมุขบริหารจัดการแร่แห่งชาติ คาดขังสื่อเคลียร์ปมทุกขลาก “โฆษก กท.” รับลูกบอกติดงานความมั่นคง มอบ “บิ๊กเต่า” นั่งหัวโต๊ะแทน “ซูปคาร์ป้อม” งานเข้า “ป.ป.ช.” ฮึมเรียกแจงที่มาสินทรัพย์ฉาว รับไม่หนักใจเช็กบิลนายเก่า

ต่อหน้า ▶ 12

■ ปปช.

ต่อจากหน้า 1

ก่อนออกตัว ก.ม. ให้ รตม.โซวัญชี่ทรัพย์สินและหนี้สินเฉพาะช่วงเข้า-ออกตำแหน่งเท่านั้น ส่วนที่โผล่กลางคัน ก.ม.ไม่ได้กำหนดต้องชี้แจง พร้อมไฟเขียวยื่นศาลอาญานักการเมืองเรือ 3 คดีใหญ่ “ห้วยบนดิน-เอ็กซิมแบงก์-รดและเรือดับเพลิง กทม.” มอบ “ณรงค์-สุรศักดิ์” คุมที่มสูคคี “กมธ.การเมือง” อวยภาพรวม “กกด. แกะกล่อง” ถือว่าดี รับ รธน.ใหม่กำหนด คุณสมบัติต้องครือสระเข้มทำตัวเลือกน้อยแถมแก้ไขต้องประขามติ ขณะที่ “วิษณุ” ส้าทับ กกด.ใหม่มีกินสามารถทำงานได้จ้อหาเรือโรดแมปเลือกตั้ง ยันปลดล็อกพรรคการเมืองเป็นของขวัญปีใหม่ที่ คสช.หาทางออก

ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.60

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 โดยมี พล.อ.ประวิตร

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่า พล.อ.ประวิตรไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดภารกิจ โดยมอบหมายให้ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแทน ทั้งนี้สื่อมวลชนได้ตั้งข้อสังเกตว่าการที่ พล.อ.ประวิตรไม่มาประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากอาจต้องการจะหลบหน้าและจัดเตรียมเอกสารเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีการตรวจสอบเรื่องนาฬิกาหรู และแหวนเพชรที่ไม่อยู่ในรายชื่อบัญชีทรัพย์สิน อีกทั้งในวันนี้ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจะเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการสอบ พล.อ.ประวิตร ในเรื่องดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า ในการประชุมวันนี้ ไม่มีชุดลวงหน้าของ พล.อ.ประวิตร รวมไปถึง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกลาโหม และนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ด้วย

ด้าน พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประวิตร ไม่ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 โดยมอบหมายให้ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมแทนว่า ตนเพิ่งทราบช่วงเช้าว่า พล.อ.ประวิตร ติดภารกิจงานด้านความมั่นคง ซึ่งตนก็ไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกัน ทราบเพียงเท่านั้น

วันเดียวกัน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

ไทย กล่าวภายหลังเข้ายื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผ่าน นายสุทธิ บุญที่ ผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ เพื่อให้ ป.ป.ช.ดำเนินการไต่สวน พล.อ.ประวิตร กรณีถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนาฬิกาหรูและแหวนเพชรที่ไม่ปรากฏในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ว่า การที่ พล.อ.ประวิตร ให้สัมภาษณ์ว่าแหวนทองคำขาวหัวเพชรเป็นของเดิมที่เคยใส่มาอยู่แล้ว นาฬิกา ก็ของเดิมนั้น เป็นการยอมรับและชี้ให้เห็นว่านาฬิกาและแหวนเพชรดังกล่าวไม่ใช่ของใหม่ แต่กลับไม่ปรากฏในรายการที่แสดงบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า ซึ่งอาจจะเข้าข่ายจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. หรือจงใจยื่นบัญชีด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบหรือไม่ นอกจากนั้นยังอาจเข้าข่ายเป็นการร่ำรวยผิดปกติ ตามมาตรา 66 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอีกด้วยเนื่องจากตามเอกสารบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ได้รายงานไว้ต่อ ป.ป.ช. นั้น มีบัญชีเงินฝากในธนาคารมากถึงกว่า 53 ล้านบาท ซึ่งรวมทรัพย์สินอื่นๆ แล้วมีมูลค่ามากกว่า 87 ล้านบาท โดยไม่ปรากฏที่มาของเงินในบัญชีธนาคาร และทรัพย์สินอื่นๆ มีรายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่โดยมีวาระการประชุมที่ นายวรวิทย์ สุขบุญ

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะรายงานเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม เพื่อแจ้งและขอมติที่ประชุมว่า ทาง ป.ป.ช.จะให้สำนักตรวจสอบทรัพย์สิน สืบภาคการเมืองหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้น มาตรวจสอบหรือไม่ เนื่องจากเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ ซึ่งกฎหมาย ป.ป.ช.รองรับอยู่แล้วว่าสามารถหยิบยกขึ้นตรวจสอบได้โดยที่ไม่มีผู้ร้องก็ตาม ต่อมา พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุม ป.ป.ช.ได้รับรายงานของสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมืองแล้ว โดยสำนักงานฯ ได้เสนอข้อมูล

อ่านต่อหน้า 14

■ ปปช.

ต่อจากหน้า 12

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีพิ.อ.ประวิตกรครอบครองนาฬิกาและแหวนเพชรตามที่ปรากฏออกมาเป็นข่าวว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้ปรากฏอยู่ในรายงานการแสดงผลบัญชีทรัพย์สินตอนเข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2557 ซึ่ง ป.ป.ช.พิจารณาแล้วเห็นว่าส่งหนังสือให้ พล.อ.ประวิตกรทำการชี้แจงกรณีนี้ต่อ ป.ป.ช.ต่อไป ทั้งนี้เชื่อว่าไม่น่าจะเกิดความล่าช้า เนื่องจาก พล.อ.ประวิตกรยืนยันมาตลอดว่าพร้อมจะชี้แจง

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวต่อว่า การชี้แจงครั้งนี้ ป.ป.ช.ต้องการทราบว่า พล.อ.ประวิตกรได้ทรัพย์สินดังกล่าวมาอย่างไร และมีหลักฐานหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการได้มาโดยการซื้อหรือทางมรดก จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและเปรียบเทียบกับรายการทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมต่อไป อย่างไรก็ตาม กฎหมายปัจจุบันกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เฉพาะตอนเข้ามาดำรงตำแหน่งและตอนออกจากตำแหน่งเท่านั้น ส่วนระหว่างการได้ทรัพย์สินมาระหว่างดำรงตำแหน่งนั้นกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องแสดงต่อ ป.ป.ช.แต่อย่างใด เว้นแต่จะเป็นกรณีพิเศษอย่างกรณีนี้ที่ ป.ป.ช.

ต้องขอความร่วมมือให้ พล.อ.ประวิตกรมาชี้แจง

“ที่ว่าผมเคยทำงานกับ พล.อ.ประวิตกรมาก่อนในตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะหนักใจกับการเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ ผมไม่ได้รู้สึกหนักใจ เพราะเป็นการทำงานตามระเบียบของ ป.ป.ช.อยู่แล้ว “

ส่วนนายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเสริมว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติให้ยื่นคำร้องขอให้ศาลศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกคดีที่ศาลได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบแล้ว ขึ้นพิจารณาใหม่ตามมาตรา 69 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 27 และมาตรา 28 ของกฎหมายดังกล่าว โดยขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ 3 คดี ประกอบด้วย 1.คดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือคดีหวยบนดิน ซึ่งมีนายทักษิณ ชินวัตร และพวก 47 คน เป็นจำเลย

2.คดีทุจริตการอนุมัติให้เงินกู้แก่รัฐบาลสหภาพพม่า 4,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การโทรคมนาคมจากบริษัทในเครือชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือคดีเอ็กซีเอ็มเบงก์ ซึ่งมีนายทักษิณเป็นจำเลยเช่นกัน และ 3.คดีจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของ กทม. ที่มี นายโภคิน พลกุล และพวกรวม 6 รายเป็นจำเลย โดยคณะกรรมการได้มอบอำนาจให้ นายณรงค์ รัฐอมฤต และนายสุรศักดิ์ ศิริวิเชียร กรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้อำนาจดำเนินการแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. และมอบหมายให้พนักงานคดีว่าความและดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลต่อไป ขณะเดียวกัน นายทวีศักดิ์ สุททกาทิน กรรมการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึง สนช. จะลงมติให้ความเห็นชอบ 5 บุคคลที่คณะ

กรรมการสรรหาเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ว่า เมื่อกรรมการสรรหาส่งรายชื่อมาแล้ว ทาง สนช.ก็ต้องประชุมเพื่อตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประวัติความประพฤติและจริยธรรม ซึ่งจะเปิดให้หน่วยงานต่างๆ แจ้งข้อมูลด้านจริยธรรมและความประพฤติมาให้คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ดังนั้นยังบอกไม่ได้ว่า สนช.จะให้ความเห็นชอบหรือไม่ เห็นชอบ 5 ว่าที่ กกต. ส่วนตัวมองว่าภาพรวมบุคคลทั้ง 5 คน ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่ง

นายทวีศักดิ์ กล่าวต่อว่า อย่าง 2 อธิการบดี คือ นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นายอิสริย์ ทรรษาจรรยาโรจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตนก็รู้จัก มีประสบการณ์ด้านรัฐศาสตร์ บริหารงานด้านองค์กรมานานหลายปี ถือว่าเป็นคนเก่ง ขณะที่นายประชา เตรรัตน ก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด แม้จะติดภาพของการเมือง แต่ก็ไม่มีปัญหา ซึ่งจะช่วยเรื่องการประสานงานกันกระทรวงมหาดไทยได้เป็นอย่างดี เพราะการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่จะมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยมาก ส่วนนายสุภากร ต้นทสิทธิ์ และ นางชมพรรณ พงษ์เจริญสุธีรชาติ นั้นตนไม่รู้จัก

นายทวีศักดิ์ กล่าวอีกว่า ต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญใหม่กำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเข้ม ทำให้คนที่มีความสามารถมีประสบการณ์ แต่ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบ และลักษณะต้องห้าม โดยเฉพาะเรื่องเทียบเท่าอธิบดีหรือมีดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการติดต่อกันไม่ถึง 5 ปี ซึ่งเป็นตัวกำหนดไม่ผ่านคุณสมบัติ ขณะที่วิชาชีพอิสระ ซึ่งไม่ใช่หัวหน้าส่วนราชการสามารถเข้ารับการศึกษาได้ ต่อไปเชื่อว่า การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระอื่นๆ อาจจะมีปัญหาในลักษณะเช่นนี้

“หากอนาคตจะมีการแก้ไขประเด็นเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เพื่อให้เกิดตัวเลือกมากขึ้น ซึ่งการแก้ไข

ก็ต้องมีการลงประชามติ แต่ก็ต้องมีการชี้แจงให้เข้าใจกันว่า การแก้ไขนั้นไม่ใช่ไปลดคุณภาพของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ แต่ทำคนมีคุณภาพเข้ามารับการสรรหาเพราะบางคนมีความรู้ความสามารถประสบการณ์แต่ติดตรงที่อยู่คนละตำแหน่ง เช่น ศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ มีความรู้เท่ากันแต่ติดอยู่ที่ตำแหน่ง เป็นต้น”

เช่นเดียวกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนได้เห็นรายชื่อว่าที่กต.ชุดใหม่ที่ผ่านการสรรหาทั้ง 7 คนแล้ว และเชื่อว่าสามารถทำงานได้ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์และผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการฯ อย่าง ชัมชนัน โดยหลังจากนี้จะนำรายชื่อว่า กต.ชุดใหม่ เข้าสู่ที่ประชุม สนช. พิจารณาต่อไป หากที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จะมีการหารือกับ กต. ชุดใหม่ถึงโรดแมปการเลือกตั้ง ยืนยันรัฐบาลไม่สามารถสั่งการให้ กต.กำหนดการจัด การเลือกตั้งได้ เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของ กต. ที่ต้องไปออกกฎระเบียบเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการตามโรดแมป ส่วนเรื่องการปลดล็อกเพื่อเป็นของขวัญให้พรรคการเมืองหรือไม่นั้น ส่วนตัวยังไม่ทราบเพราะเป็นเรื่องของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จะพิจารณา ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้หารือในเรื่องดังกล่าว แต่เชื่อว่าคสช.จะมีวิธีแก้ไขเพื่อหาทางออก

“สำหรับกรณีที่มีสมาชิก สนช. แสดงความเห็นกังวลเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ด้วยการเลือกแบบไขว้ อาจทำให้เกิดปัญหาตามมา จนนำไปสู่การคว่ำร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ในวาระ 2 และ 3 นั้น ผมเชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหา เพราะกฎหมายยังสามารถพิจารณาปรับปรุงแก้ไขได้ในชั้นกรรมาธิการ อีกทั้งประธาน สนช. เคยระบุว่าจะไม่มีการคว่ำร่างอย่างแน่นอน”



บทความพิเศษ

ศัลยา ประชาชาติ

'สมคิด' คุมเบ็ดเสร็จ จับตาเกษตร พลังงาน อุตฯ หัวหอกดันเศรษฐกิจ ปี 2561



โพลที่เกิดจากการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม. ประยุทธ์ 5) สะท้อนไปทั่วทั้งองคาพยพและถูกฝาก "ความหวัง" ไว้ว่าจะเป็น "ดริมทีม" เศรษฐกิจ เพราะ "ไร้ข้อกังขา" ว่ามี "เส้นสาย-โยงใย" มาจากบนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

8 กระทรวงเศรษฐกิจ ได้แก่ กระทรวงการคลัง ต่างประเทศ พาณิชย์ อุตสาหกรรมคมนาคม เกษตรและสหกรณ์ การท่องเที่ยวและกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 หน่วยงานมันสมอง-เครื่องมือทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ถูกรวมมาไว้หน้าตัก "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" รองนายกรัฐมนตรี "แม่ทัพเศรษฐกิจ" ให้เป็น "ตัวจริง-เสียงจริง" (เสียงที่) ในการถือธงนำทั้งระบบเศรษฐกิจได้อย่าง "เบ็ดเสร็จ-เด็ดขาด" แบบไร้รอยต่อ

!! จะในปี 2561 กระทรวงหลัก 3 กระทรวง จะเป็น "หัวทอก" ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์ พลังงาน และอุตสาหกรรม

เริ่มจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจาก "เปลี่ยนหัว" ให้ "พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ" ออกนอกระบบแล้ว ยังเสริมแกร่งด้วย 1 รัฐมนตรีว่าการ "สายปกลครอง" กับอีก 2 รัฐมนตรีช่วยว่าการ "มืออาชีพ" ถูกฝากถูกตัว ทั้ง "กฤษฎา บุญราช" รุมว.เกษตรและสหกรณ์ "ลักษณะวิจนานวัช" และ "อาจารย์เกษ" วิวัฒน์ ศัลยกำธร รุมช.เกษตรและสหกรณ์

ทั้งหมดต่างประสานเสียง-คำรามดั่งลั่นว่า "ราคาลินค้าเกษตร" โดยเฉพาะ "ราคาขางพารา"

จะ "ติดตัว" "สูงกว่าทุน" ภายใน 3 เดือน และเกษตรกรจะ "ลืมหูลืมตา" ได้ภายใน 1 ปี นับเวลาเท่าอายุรัฐบาลที่เหลืออยู่ก่อนเข้าสู่โรดแมป "เลือกตั้ง" ในเดือนพฤศจิกายน 2561

ในภาพประชุม ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบประกาศิตให้ "กฤษฎา" ในการแก้ไขปัญหายางพาราอย่างเด็ดขาด

ประกอบการประชุม "ครม.สั่งจร" ที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน "พล.อ.ประยุทธ์" สั่งการเฉียบ "มาตรการเชิงรุก" ให้หน่วยงานราชการทุกกระทรวงเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราอีก 1 แสนตัน

นอกจากนี้ ต้องผลักดันให้การใช้นายภายในประเทศเพิ่มขึ้นอีก 50% จากปริมาณการใช้เดิม 8 แสนตัน รวมทั้งสิ้น 1.3 ล้านตัน เพื่อให้ปริมาณการใช้ขางพาราในประเทศเพิ่มสูงขึ้น

ขณะที่ "มาตรการเชิงลด" ลดพื้นที่การปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือการ "บุกรุก" ปลูก จำนวน 8.5 ล้านไร่ พบว่าจำนวน 1.3 ล้านไร่ เป็นการปลูกโดยมี "นายทุน" อยู่เบื้องหลัง

สำหรับการ "แก้หนี้" เกษตรกร "ลักษณะ" ในฐานะอดีตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมหาช่องทางประสานกับกระทรวงการคลังออก "แพ็คเกจ" แก่หนี้ให้กับเกษตรกร พร้อมกับการฟื้นฟูอาชีพเป็นรายหัว-ตัวต่อตัว

กระทรวงพลังงาน มีภารกิจเรื่อง "ความมั่นคงทางพลังงาน" ที่ "พล.อ.ประยุทธ์" หมายมั่นที่จะ "เด็ดจิก" ให้ได้ตั้งแต่ในยุค นายณรงค์ชัย อัครเศรณี และนายพล "สายตรง" ตึก

ไทยคู่ฟ้า-พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ ทว่ากลับ "คว้าน้ำเหลว" ไม่มีอะไรจับต้องได้

"โปรเจกต์" พลังงานจึงเป็น "เผือกร้อน" ในมือเสนาบดี เช่น การเปิดสัมปทานรอบที่ 21 ในแหล่งเอราวัณ-บงกช ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างร่างเงื่อนไขการประมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการปิโตรเลียมและ ครม. เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ทันเปิดประมูลในปีหน้า

ขณะเดียวกัน ร่างกฎกระทรวง กำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. ... 1 ใน 4 กฎหมายลูก ซึ่งเป็น "ฉบับสุดท้าย" กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของกฤษฎีกาเพื่อรอบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ต่อไปเร็วๆ นี้

สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่-เทพา จ.สงขลา ภายหลังเกิดเหตุการณ์ชุลมุน-ประท้วงจนเกือบกลายเป็น "น้ำผึ้งหยดเดียว" พล.อ.ประยุทธ์ได้ให้โฆทัยใหม่ "ศิริ จิระพงษ์พันธ์" รุมว.พลังงาน "ป้ายแดง" หาข้อยุติโดยปราศจากความขัดแย้ง

"วันนี้อยู่ในขั้นการศึกษา EIA + HEIA ยังไม่ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ถ้าผ่านและเข้า ครม. แล้ว ถึงจะไปเริ่มต้น ก็ต้องไปดูเรื่องการเยียวยา การดูแลที่อยู่อาศัย ค่าเยียวยาต่างๆ ให้เหมาะสม สิ่งสำคัญคือเวลาไม่คอยท่า ฉะนั้น ต้องเอาให้แน่ว่าจะสร้างหรือไม่สร้าง ไม่สร้างจะเอาที่ไหน ไฟฟ้าจะมายังไง ต้นทุนค่าไฟฟ้ามันจะสูงขึ้นทั้งประเทศหรือเปล่า ช่วยกันดู"

แล้วร้ายที่สุดหากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินต้องพับโครงการไป "โฆทัยต่อไป" คือ การเตรียมแหล่งพลังงาน (สำรอง) สำหรับปั่นกระแสไฟในพื้นที่ภาคใต้ให้ได้ ไม่มีปัญหาไฟฟ้าดับจนกระทบกับประชาชน-ผู้ประกอบการจนทั้งเมืองต้องเป็นอัมพาต

“อภิมาโพรเจกต์” ของกระทรวงอุตสาหกรรม อย่างนโยบายระเบียบเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ “อีอีซี” เป็นอีกหนึ่งเป้าหมาย ซึ่งกำลังใจจดจ่ออยู่กับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ... ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในชั้นการพิจารณา ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาในขั้นสุดท้ายในวาระ 2-3

ภายหลังการประชุม “บอร์ดอีอีซี” ที่มี “พล.อ.ประยุทธ์” นั่งหัวโต๊ะ-ทูลเสียงดัง “ขีดเส้นตาย” ส่งสัญญาณไปยัง “พรเพชร วิชิตชลชัย” ประมุข สนช. ร่าง “พ.ร.บ.อีอีซี” จะต้องคลอดออกมาภายในธันวาคมปีนี้ให้ได้ หรืออย่างช้าที่สุดภายในมกราคมปีหน้า

“พล.อ.ประยุทธ์” ให้ความสำคัญกับร่าง พ.ร.บ.อีอีซีฉบับนี้ระดับเต็มลืบ โดยส่ง “มือกฎหมาย” มือหนึ่งของรัฐบาล อย่าง “วิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี “คุมเกม” ทุกบัญญัติทุกมาตรา ด้วยตัวเอง

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 “พล.อ.ประยุทธ์” ยังออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 47/2560 เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อีอีซี

โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียบเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) จัดทำนโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาอีอีซีเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธาน

เมื่อคณะกรรมการนโยบายเห็นชอบแผนแล้ว ให้สำนักงานเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำรายละเอียดของแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน-โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนและเสนอ ครม. อนุมัติ

และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการจัดทำผังเมืองขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับแผนผังดังกล่าว โดยถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

เมื่อทุกอย่างถูก “ปลดล็อก” ทั้งชื่อกฎหมาย-ผังเมือง “เมกะโพรเจกต์” โครงสร้างพื้นฐานจะถูกบูรณาการเพิ่มพื้นที่ภาคตะวันออก ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกให้หันมามอง

ทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน คาดว่าจะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนได้ภายในกุมภาพันธ์ 2561 โครงการเมืองการบินภาคตะวันออก คาดว่าจะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2561 โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอุตะผา เป็นการร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ-บริษัทการบินไทย-บริษัทแอร์บัส คาดว่าจะจัดทำรายละเอียดร่วมลงทุนกับภาคเอกชนได้ในเดือนมีนาคม 2561

โครงการท่าเรือแหลมฉบัง คาดว่าจะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนมีอุยาน 2561 โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด คาดว่าจะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนมีอุยาน 2561

นอกจาก “สมคิด” จะคุมเบ็ดเสร็จ 8 กระทรวงเศรษฐกิจ 3 หน่วยงานวางแผน-ขับเคลื่อนโครงการยักษ์แล้ว ยังได้รับมอบหมาย-มอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ (บอร์ด) แห่งชาติแบบ “ม้วนเดียวจบ” 19 คณะ อาทิ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ คณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เป็นต้น

รวมถึงรองประธานกรรมการ 6 คณะ อาทิ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น

นี่คืออำนาจเต็มมือที่เกิดขึ้นหลังการปรับ ครม. ครั้งล่าสุด และเป็นเดิมพันสำคัญที่ “สมคิด” จะต้องพลิกเศรษฐกิจไทยให้พุ่งทะยานได้สำเร็จเสียที ●



เมืองไทย 360°



“ประยุทธ์”

แกँตัวใหม่ล่องใต้อีกรอบ

จัดเต็มไม่ยอมให้พลาด !!

“ประยุทธ์” แกँตัวใหม่ล่องใต้อีกรอบ จัดเต็มไม่ยอมให้พลาด!!



เมืองไทย 360°

ตามกำหนดการที่เปิดเผยออกมาทำให้ทราบว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมคณะมีกำหนดการลงตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่จังหวัดตรัง ในวันที่ 8 ธันวาคมนี้

แน่นอนว่าไม่ต้องอธิบายกันมากก็รู้กันดีว่าเวลานี้ทางภาคใต้กำลังประสบกับอุทกภัยอย่างหนักต่อเนื่องมานานหลายเดือนแล้ว และในพื้นที่จังหวัดตรัง ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยหนักหนาสาหัสมาก่อนในช่วงแรกๆ แม้ว่าจะเริ่มคลี่คลายลงไปบ้าง แต่ก็ยังถือว่าสาหัสอยู่ ดังนั้น การที่ผู้นำ หรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐบาลลงไปเยี่ยมเยียนบรรเทาทุกข์ของชาวบ้าน ย่อมเป็นเรื่องที่ดี และน่าชื่นชม

ขณะเดียวกัน สำหรับพื้นที่จังหวัดภาคใต้อย่างเป็นพื้นที่พิเศษสำหรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ว่าได้ โดยเฉพาะหากอ้างอิงจากผลสำรวจก็จะทราบว่าพื้นที่ภาคใต้อาจเป็นพื้นที่ “ฐานเสียง” สำคัญของเขา นั่นคือที่ผ่านมากกว่า 3 ปีนับตั้งแต่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาพี่น้องชาวไทยได้เห็นและที่ถือว่ายังสนับสนุนอย่างเหนียวแน่นเป็นกอบเป็นกำมาตลอด

อย่างไรก็ดี แม้ว่าที่ผ่านมามีความนิยมจะลดลงไปบ้าง ด้วยเหตุผลมาจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตัวหลัก เช่น ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ต่างราคาตกต่ำแบบติดดินมานานนับปี สิ่งเหล่านี้คือสาเหตุที่ทำให้ความศรัทธาต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐบาลของเขาตกลงอย่างฮวบฮาบ

แต่สิ่งที่เรียกว่า “พลาด” อย่างยิ่งสำหรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็คือการล่องใต้ครั้งก่อนระหว่างลงไปประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ และตรวจราชการที่จังหวัดสงขลาและปัตตานี เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อาจเป็นเพราะเกิดความเครียด และกังวลเรื่องความปลอดภัยมากเกินไปจนเกิดเหตุหรือเปล่า รวมไปถึงการไม่เข้าใจจิตวิทยามวลชน จนเกิดการกระทบกระทั่งกับมวลชนบางกลุ่มในพื้นที่ เช่น การจับกุมดำเนินคดีกับมวลชนที่ต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ภาพที่นายกรัฐมนตรี ตะคอกขึ้นเสียงกับชาวประมงที่มาร้องเรียน แม้ว่าจะในทางกฎหมายหรือในรายละเอียดอื่นๆ อาจจะไม่ใช่อะไรที่เห็น แต่ถึงอย่างไรในทางการเมือง ย่อมไม่เป็นผลดีกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แน่แน่นอน

ภาพที่ปรากฏออกมาในทางสาธารณะตั้งแต่นั้นนั้น ไม่มีผลบวกเลยแม้แต่น้อย ประกอบกับปัญหาความเดือดร้อนจากเรื่องปากท้อง อันเนื่องมาจากปัญหาราคา



“

การลงพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดตรังเที่ยวนี้ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะถือว่ามีความสำคัญยิ่งในทางการเมืองถือว่าเป็นรักษาฐานเสียงที่มีอยู่เดิมให้มั่นคงเพื่อผลในวันข้างหน้า ทำให้มั่นใจในระดับหนึ่งว่า จะต้องมีการสร้างความมั่นใจ มีมาตรการช่วยเหลือที่ “จัดเต็ม” ออกมาแน่นอน

”

ยางพารา และปาล์มน้ำมันตกต่ำ ทำให้การเยือนพื้นที่ภาคใต้ในวันนั้นของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้รับท่าที “วางเฉย” จากพี่น้องชาวดังกล่าวได้มากขึ้นกว่าเดิม

ขณะเดียวกัน หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าในช่วงนี้บรรดาแกนนำ กปปส. ไม่ว่าจะเป็น สุเทพ เทือกสุบรรณ

ที่เคยออกมาสนับสนุนให้ชาวบ้านส่งเสียงเชียร์ กลับเงียบกริบ ทางหนึ่งคงไม่กล้าฝืนกระแสความรู้สึกของชาวบ้าน ในทางตรงข้าม เริ่มได้เห็นการเคลื่อนไหวโจมตีรัฐบาลหนักขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ ท้าว เสนเนียม แกนนำ กปปส. อดีต ส.ส.สงขลา ที่เรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหายางพาราอย่างรวดเร็ว

วกกลับมาที่กำหนดการลงใต้รอบใหม่ที่จังหวัด
ตรัง ในวันที่ 8 ธันวาคม แน่نونว่า หากพิจารณากัน
ในเชิงการเมืองก็ต้องบอกว่านี่ต้องเป็นการ "แก้ตัวใหม่"
ไม่ให้พลาดเหมือนครั้งที่ผ่านมา ทำให้มั่นใจว่า การลงไป
เที่ยวนี้จะต้อง "จัดเต็ม" ทั้งในเรื่องมาตรการช่วยเหลือ
ฟื้นฟูในพื้นที่ภาคใต้กันอย่างเต็มที่ รวมไปถึงถึงคณะที่
ติดตามลงไป นอกเหนือจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว รัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องรายอื่นๆ รวมไปถึงฝ่ายทหารที่ต้องมีบทบาท
สำคัญในการช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยที่กำลัง
ขยายวงกว้างในเวลานี้ เพื่อเรียกเรตติ้งให้กลับคืนมา

อีกทั้งคราวนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรี
ใหม่ได้แล้วอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนใหม่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์คนใหม่ ที่สามารถเนี้ยกกำลังกับ พล.อ.
อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้อย่างเต็มที่ เพราะนี่คือ รายการทุ่มกำลังครั้งสุดท้าย
เนื่องจากเวลาเหลือจำกัดลงทุกทีแล้ว

ดังนั้น การลงพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดตรังเที่ยวนี้
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะถือว่ามี
ความสำคัญยิ่ง ในทางการเมืองถือว่าเป็นรักษาฐานเสียง
ที่มีอยู่เดิมให้มั่นคง เพื่อผลในวันข้างหน้า ทำให้มั่นใจ
ในระดับหนึ่งว่าจะต้องมีการสร้างความมั่นใจ มีมาตรการ
ช่วยเหลือที่ "จัดเต็ม" ออกมาแน่นอน !!.



รมว.เกษตรฯ ตรวจสอบความพร้อมอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา

นายเกษม บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ อ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

เร่งรับมือภัยแล้งแก่น้ำท่วม

รมช.เกษตรฯมอบนโยบายหน่วยงาน พร้อมช่วยบรรเทาอุทกภัย-เพิ่มแหล่งน้ำ

โพสต์ทูเดย์ - “วิวัฒน์” เดินหน้าดันโครงการน้ำเข้า ครม.สัปดาห์หน้า ประสานมหาดไทยทำหลุมขมครก 100 ล้านไร่ เสกฝนหลวงเดิม

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือผู้บริหารระดับสูงและมอบนโยบายหน่วยงานที่ดูแลว่าขอให้ทำงานตามแนวทางที่ในหลวง รัชกาลที่ 10 รับสั่ง ซึ่งในส่วนของการกระทรวงเกษตรฯ จะไม่รื้องานเก่าที่ทำไว้ดีแล้ว โดยจะเร่งดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนปัญหาอุทกภัยของประชาชนซึ่งขอให้แต่ละหน่วยงานไปวางแผนและหามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากการช่วยเหลือของภาครัฐตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ จะลงพื้นที่ จ.ตรัง พร้อมนายกรัฐมนตรีในวันที่ 8 ธ.ค. เพื่อรับฟังปัญหาและดูแนวทางการแก้ไขอุทกภัยในจังหวัด โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 12 ธ.ค. 2560 กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอโครงการบรรเทาอุทกภัย

นครศรีธรรมราชวงเงิน 9,500 ล้านบาท เพื่อเร่งเดินหน้าโครงการ รวมทั้งอีกหลายโครงการชลประทานที่ต้องร่วมประสานงานกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งจะมีการหารือร่วมกันในโอกาสต่อไป

“การทำงานจากนี้ไปจะเน้นดำเนินการในพื้นที่นอกชลประทาน 100 ล้านไร่ โดยจะเร่งยกระดับศักยภาพการทำงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เนื่องจากการทำวิจัยและรวบรวมผลการทำงานของกรมพบว่า ต้นทุนการทำฝนหลวงต่อไร่เพียง 12 บาทเท่านั้น โดยขอความร่วมมือกับกองทัพอากาศและกองทัพบกเพื่อดำเนินการ ซึ่งดีและประหยัดกว่าการขนน้ำไปแจก จากนั้นจะหารือกับ รมว.มหาดไทย เพื่อให้การทำงานเกิดบูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการทำแหล่งน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 100 ล้านไร่ แบบหลุมขมครก เพื่อให้ทุกชุมชนมีน้ำใช้” นายวิวัฒน์ กล่าว



วิวัฒน์ ศัลยกำธร

สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่จะต้องเร่งดำเนินการจะต้องหารือกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อนำมาเสนอ ครม. เนื่องจากงานโครงการขนาดใหญ่อาจไม่แล้วเสร็จในทันที แต่อย่างน้อยก็ต้องเริ่มพิจารณาเพื่อเร่งเดินหน้าโครงการ ซึ่ง พล.อ.ฉัตรชัย อดีต รมว.เกษตรฯ ก็พร้อมสนับสนุน

นายวิวัฒน์ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังได้ให้นโยบายกับหน่วยงานรับไปปฏิบัติ ดังนี้ 1.ให้สถาบันเกษตรกรอิการเป็นเจ้าภาพจัดหลักสูตรให้กับบุคลากรเข้าใจ

ปรัชญาของในหลวง รัชกาลที่ 9 2.ให้แต่ละหน่วยคิดปัจจัยความสำเร็จและปัจจัยนำไปสู่ความล้มเหลวของแต่ละงานมาวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงปัญหาตลอดจนการแก้ไข

3.ระบบฐานข้อมูลบิดาตัดต้องมี ความแม่นยำ 4.แผนปฏิบัติการการตั้งชื่อโครงการต้องให้คนเข้าใจอย่าใช้ศัพท์เทคนิคมากไป 5.เร่งพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เคยมีพระราชดำริไว้ การพัฒนาลุ่มน้ำห้วยโสมง ซึ่งรัชกาลที่ 10 มีพระราชดำริคราวเสด็จฯ ไปทรงเปิดเขื่อนและการพัฒนาลุ่มน้ำน่านที่นายกรัฐมนตรีต้องการให้ฟื้นฟู

อย่างไรก็ตาม ต้องการให้การทำงานแต่ละหน่วยงานของกระทรวงเดินหน้าตามภารกิจ แต่ให้ยึดหลัก ต่อ แต่ง เติม ตามนโยบายของ นายกฤษฎา บุญราชรมว.เกษตรและสหกรณ์ โดยแผนเร่งด่วนขอให้ทุกกรมไปจัดทำแผนช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูแล้งว่าจะมีมาตรการ

อย่างไรเพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้ โดยเฉพาะพื้นที่นอกชลประทาน

ด้านการช่วยเหลือยกระดับราคาลินค้าเกษตรจะให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาช่วยในการต่อยอดลินค้าเกษตรให้กับสมาชิกสหกรณ์ทั้งการรวบรวมผลผลิตและการแปรรูป และในการลดต้นทุนให้กรมพัฒนาที่ดินไปช่วยในเรื่องการพัฒนาปรับปรุงดิน

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมได้เตรียมเครื่องมือในการช่วยเหลือทั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ โดยเฉพาะนครศรีธรรมราช มีฝนตกหนักวันเดียวถึง 400 มิลลิเมตร มากกว่าปี 2559 ที่มีฝนตก 3 วัน 200 มิลลิเมตร ทั้งนี้คาดว่าน้ำจาก จ.นครศรีธรรมราช จะเดินทางมาถึง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ใน 3-4 วันข้างหน้า ขณะเดียวกันพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราชและตรัง หากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีก คาดว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติประมาณ 1 สัปดาห์ ■



นโยบาย “3 ต.” คือ ต่อ เต็ม แต่ง ที่รวม.เกษตรและสหกรณ์ “กฤษฎา บุญราช” มอบให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา แม้ดูจะไม่ เข้มงวดจนสร้างความอึดอัดให้กับผู้ปฏิบัติ แต่ก็ไม่ได้ขัดจนจนน่าวางใจ

ทั้งนี้คำอธิบายว่า “ต่อ” คือ การสานต่อนโยบายเดิมที่ได้อยู่แล้ว “เต็ม” คือ การเพิ่มรายละเอียดให้โครงการเดิมที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ “แต่ง” คือ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในโครงการเดิมที่ไปต่อไม่ได้ หรือควรที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้น

สิ่งที่ทำนว่ามาดูจะเป็นภาพรวมๆ ที่ยังไม่ดังธงอะไรมากมายนัก เหมือนธรรมเนียมของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ย้ายไปจังหวัดใหม่ก็ต้องพูดเหมารวมไว้ก่อน ขอเวลาศึกษารายละเอียดให้ดีกว่านี้ จึงจะฟันธงว่าจะทำอะไร หรือไม่ทำอะไร

การบอกว่า การขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรฯจะต้องบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่เกษตรกร ทุกโครงการต้องสามารถจับต้องได้ การดำเนินงานต้องฉับก้าล้ม

จากฟาร์มเมือง ถึงเจ้ากระทรวงเกษตร

ในระดับจังหวัด โดยส่งเสริมการปฏิบัติงานของข้าราชการกระทรวงเกษตรฯในระดับพื้นที่ ทั้งในระดับอำเภอและจังหวัด โดยปรับโครงสร้างการทำงานให้สามารถบูรณาการทำงานร่วมกันได้อย่างแท้จริง

ประโยคสุดท้ายนี้แหละ งานใหญ่.... การปรับโครงสร้างการทำงานให้บูรณาการกันนั้น ระยะเวลาเพียงปีเดียว หรือปีเศษ ที่รัฐบาลชุดนี้จะได้อยู่ คงไม่เพียงพอต่อการปรับโครงสร้างการทำงาน ดูอย่าง Single Command สมัย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ที่ว่าแน่ๆ ก็ยังไม่ถึงไหน สุดท้ายก็ต่างคนต่างทำไปตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน จะมีที่ประสบความสำเร็จอยู่บ้างก็คงน้อยเต็มที

ข่าวว่านายกรัฐมนตรื พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เวลา 3 เดือน สำหรับการแก้ไข ปัญหาการขาดผลผลิตคอกค้า รัฐมนตรี กฤษฎา บุญราช จึงได้รัฐมนตรีช่วยว่าการ มาช่วยอีก 2 ท่าน คือ “ลักษณ์ วัจนานวัช” อดีตผู้จัดการ ธ.ก.ส. และ “วิวัฒน์ ศัลยกำธร” ผู้นำด้านการทำเกษตรอินทรีย์ และเศรษฐกิจพอเพียง ก็หวังว่าทั้ง 2 ท่านซึ่งสัมผัสกับ แวดวงเกษตรมาพอสมควร จะเข้าใจงานของ กระทรวงเกษตรฯ และช่วยท่านรัฐมนตรีว่าการ ได้มากกว่ารัฐมนตรีช่วยที่มาจากกระทรวง

พาณิชย์คนที่ผ่านมา

ราคาผลผลิตเกษตรตกต่ำที่เป็นเผือกกร่อน สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯคนใหม่ คือ รากายางพารา ที่ท่านประกาศว่าจะไม่ขายภายในสต็อก 1 แสนตัน แต่จะผลักดันนโยบายที่นายกรัฐมนตรืได้สั่งการให้ส่วนราชการต่างๆ ใช้อย่างพาราในโครงการต่างๆ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

ถ้าจำกันได้ สมัยที่ พล.อ.ฉัตรชัย เป็นรัฐมนตรีเกษตรฯใหม่ๆ ก็เคยมีนโยบายแบบนี้มาแล้ว แต่ก็ไม่สามารถจะดึงปริมาณยางพาราออกจากสต็อกได้มากนัก เพราะการทำโครงการต่างๆ ต้องใช้งบประมาณ มีข้อจำกัด กฎระเบียบต่างๆ มากมาย

มาคราวนี้ก็ต้องรอดูฝีมืออดีตฟาร์มเมือง อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่จับปลัดจับผลุนมาเป็นเจ้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูบ้างว่าจะผลักดันแนวนโยบายนี้ได้ประสมผลสำเร็จหรือไม่

ว่าแต่.....คุยกับคนในวงการยางแห่งประเทศไทย ให้เข้าใจกันก่อน....ก่อนลุยแก้ปัญหารากายาง

เอาใจช่วย.....สู้ๆ...ครับท่าน

“แว่นขยาย”